
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.      
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง   ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 
นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วน ทุกส่วน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน วันนี้ถือเป็นอีกวันที่ทุกท่านได้ร่วมประชุม
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม กระผมขอให้พนักงานจ้างเหมาที่มาร่วมปฏิบัติงานใน อบต.ห้วยไร่ เรา 
2 ท่าน แนะน าตัวให้ทุกคนทราบก่อนครับ 

นายถาวร ลุสมบัต ิ  พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปช่วยกองการสาธารณสุข 
 เรียนท่านปลัด อบต.ห้วยไร่ ผู้อ านวยการกอง และทุกท่าน กระผมนาย
ถาวร  ลุสมบัติ มีความยินดีที่ได้เข้ามาร่วมท างานกับทุกท่านในท้องถิ่นนี้ ช่วยงานใน
กองการสาธารณสุข และที่ได้รับมอบหมาย มีข้อแนะน าเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ขอให้ทุก
ท่านช่วยแนะน าครับ 

นายสุริยัน ถามะพันธ์ พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปช่วยกองการสาธารณสุข 
 เรียนท่านปลัด อบต.ห้วยไร่ ผู้อ านวยการกอง และทุกท่าน กระผมนาย
สุริยัน  ถามะพันธ์ เช่นกันครับยินดีที่ได้เข้ามาร่วมท างานกับทุกท่าน ช่วยงานในกอง
การสาธารณสุข มีข้อแนะน าเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ขอให้ทุกท่านช่วยแนะน าครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    ในส่วนของรายละเอียดของวาระการประชุมครั้งที ่5/2563 เมื่อวันที่  
   4 พฤษภาคม 2563  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอ 

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนี้ด้วย 
มติที่ประชุม    รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง   เพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ  
    3.1  เรื่อง  แจ้งนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหาร 
นายอภิดุล ทองวงษ์           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารร่วมกับผู้อ านวยการกองทุกกองประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมีนโยบายหรือเรื่องฝากมายังทุกกองถือ
เป็นเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของงานในแต่ละส่วน ทั้งงานในหน้าที่
ประจ าและที่ได้รับมอบหมายถ้าในส่วนงานใดที่ยังค้างอยู่หรือล่าช้าด้วยเหตุใดก็
ขอให้เร่งด าเนินการ ถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็ให้รายต่อผู้บังคับบัญชาเสนอผู้บริหาร
ทราบต่อไป    
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นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

กระผมขอแจ้งเรื่องความสะอาดทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ที่เห็น ๆ 
ทุกท่านดูห้องท่านรองปลัดเป็นตัวอย่างในการท าความสะอาด ขอทุกท่านช่วยกันคน
ละนิดคนละหน่อย ส านักงานเราก็จะน่าอยู่เองครับ ส่วนขยะที่ท่านไหนน ามาจาก
ข้างนอกให้เราช่วยกันคัดแยกก่อนทิ้งด้วย เช่น แก้วน้ าก่อนทิ้งให้เทน้ าออก หรือดื่ม
น้ าให้หมดก่อนครับ 
 และมีข้อหรือเรื่องงานฝากมาจากฝ่ายสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องเวลามีเรื่องร้อง
ทุกข์แจ้งเข้ามาให้ลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือเข้าซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นช้า
มาก และกระผมได้มอบหมายให้รองปลัดฯ เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงที่จังหวัดที่ผ่านมา 
มีข้อราชการอะไรด่วนหรือไม่ขอให้แจ้งที่ประชุมรับทราบค้า 

นายพงศกร     พลเดช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมากระผมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม 
   ประชุมรับฟังข้อราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อราชการแจ้งให้ทุกท่านทราบ 
   ดังนี้ 

1. เรื่อง ยาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ ได้แจ้งถึงแนวทางใน 
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ โดยชุด
ปฏิบัติการอ าเภอได้จัดท า ตู้เหลืองด า และมีการจัดฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับ
อ าเภอ (ครู ก) สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน  9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชา
รั ฐ  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2563 เ พ่ื อ รั บ ท ร า บ ฟั ง ก์ ชั่ น
ร ะ บ บ  QR CODE "AMNAT GIS" ก า ร แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ย า เ ส พ ติ ด ท า ง
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยา
เสพติดได้ โดยจะมีการอบรมให้ระดับต าบล/หมู่บ้าน (ครู ข) ต่อไป ซึ่งตอนนี้การ
ด า เนินการติดตั้ งตู้ เหลื องด า  และ  QR CODE ครบทุกจุด  ใน พ้ืนที่ จั งหวั ด
อ านาจเจริญ และเริ่มมีประชาชน ร้องเรียน และให้เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้ง
ที่ประชุมยั ง ได้ รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน พ้ืนที่
หมู่บ้าน ชุมชน แพร่ระบาด ยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี พ.ศ.
2563 เป้าหมายจ านวน 179 หมู่บ้าน/ชุมชน และเตรียมจัดค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯ  

    ทราบว่าน ามามอบไว้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 1 ตู้ ฝาก 
   เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบด้วย 

2. เรื่อง ประเมินผลและติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) 5 มาตรการประกอบด้วย  

1. การรักษาระยะห่าง  
2. การหมั่นดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล  
 
 
 
 



 
3 

 
3. การรักษาความสะอาดของพ้ืนผิวสัมผัส และจัดวางอุปกรณ์ตาม 

   มาตรฐาน  
4. ขอความร่วมมือผู้ซื้อให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจล 

   แอลกอฮอล์ล้างมือ  
5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

พร้อมชี้รัฐบาลจ าเป็นต้องสนับสนุนผู้ค้าจัดการประกอบกิจการร้านอาหารริมทาง
ภายใต้มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ สะอาดปลอดภัย อร่อย และดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
เพ่ือสุขลักษณะที่ดีของประชาชน  

    จะมีหน่วยงานราชการประกอบด้วยสาธารณสุขอ าเภอ หน่วย นภค. ลง 
   พ้ืนที่ออกตรวจเยี่ยมร้านค้า ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการช่วยกันป้องกันหรือไม่                                                                                                                                                                                                                  

 

3. เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของทุก
ท้องถิ่นทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขออนุมัติไปยังกรมฯ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จึงต้องรอกรมฯ พิจารณาและแจ้งมาให้ทราบอีกครั้ง 
 

4. เรื่อง หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ความถี่ เพ่ือเชื่อมโยมส าหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจ้งให้ประชาชนรับทราบ 

5. โครงการพลังงานทดแทน (โซล่าเซล) ตอนนี้ผู้ว่าฯ ได้แจ้งยกเลิก
โครงการนี้แล้ว เนื่องจากมีผู้ประกอบการไปอ้างตนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน  

6.  การประเมิน ITA แจ้งก าชัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียให้กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนข้อมูลในเว็ปไซต์ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ให้จัดส่งโครงการภายในเดือน
มิถุนายน 

8. การประเมินผู้บริหาร ปรับเปลี่ยนการประเมินจากประเมินปีละ 2 รอบ 
เป็นประเมินปีละ 1 ครั้ง 

9. การบริหารจัดการขยะ จังหวัดจะมีตรวจประเมินอีกครั้ง 
กระผมขอน าเรียนข้อราชการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมมาชี้แจง

ให้ทุกท่านทราบเพียงแค่นี้ครับ 
 

นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
ขอบคุณท่านรองปลัดฯ เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงครับ 
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นางภัคณพิชญ์   ปรากฏ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

ในส่วนของกองคลัง ดิฉันขอน าเรียนงานในกองที่รับผิดชอบให้ที่ประชุม
รับทราบดังนี้ 

1. งานจัดเก็บรายได ้ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมฯ ให้รายงาน
รายได้จากการจัดเก็บภาษีในระบบ info โดยแบ่งการรายงานเป็น 4 
งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 31 มีนาคม 
งวดที่ 2 ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุนายน 
งวดที่ 3 ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 
และงวดที่ 4 ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 
ในส่วนของการจัดจ้างบุคคลมาช่วยปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีขณะนี้รอ 

   ด าเนินการ 
2. งานพัสดุ  ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ 

รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมเครนกระเช้า แล้วเรียบร้อย  
ส่วนโครงการก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต บ้านภักดีเจริญ-บ้านหัวนา-บ้านโคกช้างมะนาย-บ้านหนองแสง หมู่ที่ 
5,6,7,8 ได้มีการประกาศยกเลิกเรียบร้อยพร้อมทางงานประชาสัมพันธ์แจ้งในเว็ป
ไซต์เรียบร้อย 

    การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) กองการศึกษาได้แจ้งทางเจ้าพนักงานพัสดุ 
   ด าเนินการเรียบร้อย 
    และเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลเงินเดือน ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันด้วย 

 ส าหรับงาน สปสช. ทราบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินผู้รับผิดชอบอีกฝ่าย
หนึ่งแจ้งให้ทราบว่ากรณีผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนของ สปสช. นั้น ถ้ า
ท่านไหนหรือผู้มีสิทธิร่วมท่านใดเข้ารับการรักษาหรือไปรับการรักษาตามหมอนัดให้
ถือบัตรประชาชนไปพร้อมด้วย เพ่ือจักได้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเบิกจ่ายในกรณีที่ไม่
ถือบัตรประจ าตัวประชาชนไปด้วยก่อนที่จะได้รับยานั้นจะได้จ่ายเงินสดเอง และบาง
กรณีก็ไม่สามารถเบิกคืนได้ จึงขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 
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นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
เรียนเชิญกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครับ 

นางกัญญารัตน์   วิชิต  ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันก าลังเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ได้

ด าเนินการลงข้อมูลในระบบเรียบร้อย พร้อมเรื่องอาหารกลางวัน สพฐ. ก าลังท า
หนังสือแจ้งและประสานไปยังแต่ละโรงเรียน และอีกเรื่องคือทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ได้รับงบประมาณช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนจากสภา
การศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นทุนการศึกษาเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์สร้างเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปีการศึกษา 2562 จ านวน 87 ทุน ๆ ละ 400 บาท 
จะได้ด าเนินการจัดพิธีมอบให้ผู้ปกครองมารับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยไร่ต่อไป ในส่วนของวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
เรียนเชิญส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 

นางสาวกนกวรรณ   เพ็งสะเทียม         หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
       ในส่วนงานในส านักปลัด ที่ได้รับมอบหมายและด าเนินการเรียบร้อยที่
ผ่านมาเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 
พร้อมเครนกระเช้า คณะกรรมการพิจารณาผลได้เสนอยกเลิกประกาศ 
ขณะนี้เป็นขั้นตอนของการประกาศผู้ชนะขอฝากให้พิจารณาด าเนินการ
จัดซื้อโดยเร็วเนื่องจากรับแจ้งจากคณะผู้บริหารว่าถ้าหากเราด าเนินการไม่
ทันจะเกิดผลล่าช้า 
 ส่วนเรื่อง ITA แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงาน
ตามระยะเวลา ทราบว่าก าลังด าเนินการ 
 และเรื่องการส่งใช้ เงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ  ได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดพร้อมด าเนินการให้เรียบร้อย
ทันเวลา 

นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
กระผมได้น าเรียนปรึกษากับทางฝ่ายกองคลังในส่วนของเรื่องการแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการในแต่ละหน้าที่ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งถ้าไม่เข้าใน
ลักษณะงานหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้สอบถามผู้รู้น าเรียนปรึกษาปัญหาต่าง ๆ 
แก้ไขปัญหา ช่วยกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยให้ยึดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติเป็นหลักในการปฏิบัติ  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๓.2  เรื่อง  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563 

นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    เรื่อง  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้จัดท าเอกสารรวบรวมให้
เรียบร้อยต่อไปตัวชี้วัดแต่ละด้านแต่ละมิติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมเอกสารตรวจฯ 
ส าเนาให้แต่ละส่วนแต่ละกองเพ่ือจักได้เตรียมเอกสารให้ทันเวลาต่อไปและขอ
สอบถามการที่องค์กรเราจัดจ้างหน่วยงานอ่ืนส ารวจและประเมินความพึงพอใจนั้น
ใช้ตัวชี้วัดเดียวกันกับประเมินประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ 

นางสาวกนกวรรณ   เพ็งสะเทียม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประเมินความพึงพอใจ จะเป็น
คนละส่วนกับแบบประเมินประโยชน์ตอบแทนฯ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.3 เรื่อง  การรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างาน 
             เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of  
             work life) 

นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
เรื่อง  การรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life)กระผมได้ฝากให้ถือ
ปฏิบัติแล้วและน าเรียนแล้วในข้างต้นขอให้ทุกท่านรับทราบและช่วยกันท าความ
สะอาด และฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการต่อไปครับและฝาก 

1. รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
2. แยกขยะก่อนทิ้ง ขยะเปียก ขยะแห้ง 

 ปัจจุบันที่ทุกท่านเห็นเรามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในและนอกอาคารที่ท า
การ ก็ขอให้พัฒนาช่วยกันต่อไป พร้อมกับเรื่องจัดเก็บเอกสารหลังเวลาปฏิบัติงาน
เวลาเลิกงานไม่ควรมีแฟ้มเอกสารวางอยู่บนโต๊ะ ขอฝากให้เก็บให้เรียบร้อยเป็น
ระเบียบทุกวันศุกร์ควรทุกท่านร่วมกันรณรงค์ห้ามน าแก้วน้ าพลาสติก ขยะที่ท าลาย
ยากเข้าในที่ท าการ เพ่ือรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่
ท างานร่วมกัน 

นายพงศกร     พลเดช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ในส่วนของแก้วพลาสติกเริ่ม
ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปร่วมรณรงค์ช่วยกันลองปฏิบัติดูทุกท่านครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง   อ่ืน ๆ  
นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนด้วยในครั้งนี้ อีกเรื่องกระผม
ขอเสนอเรื่องให้ทุกท่านช่วยกันใช้ถุงผ้า ร่วมรณรงค์ลดปัญหาโรคร้อนลดมลพิษจาก
การเผาขยะจากถุงพลาสติก มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่เชิญครับ 
ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านัก ครู 
พนักงานส่วนต าบลบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมครับ กระผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  11.30 น. 
 
     (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสมร   สีตะวัน) 
      นักประชาสัมพันธ์(ลูกจ้างประจ า) 
 
 
 
     (ลงชื่อ)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอภิดุล   ทองวงษ์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 


